



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๐๗

ที่ กษ.๐๔๐๑/ว ๑๒๔๙

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ โดยนางรศพร โภคเกาะ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๐ ฝ้ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวนิตา เอียงกhor)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูป
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดย นางรศพร โภคเกาะ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 220 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 220 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

ปี พ.ศ. 2567

การศึกษาเรื่อง การตรวจสอบธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูป กรณีศึกษา
สหกรณ์โนนสูง จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
การดำเนินธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก
เพื่อจำหน่ายและแปรรูป ของสหกรณ์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ถูกต้อง ตลอดจน
เพื่อศึกษากระบวนการสอบบัญชีด้านรวบรวมและแปรรูปให้ถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานสอบบัญชีของสหกรณ์ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน การศึกษาเริ่มจากการทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสหกรณ์ โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายใน กระบวนการ
เกี่ยวกับการรวบรวมข้าวเปลือก และแปรรูป ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์
การจัดทำแผนและแนวการตรวจสอบบัญชี การกำหนดขอบเขต ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบให้ครอบคลุม
จุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
การปฏิบัติงานสอบบัญชี ตามแผนและแนวการตรวจสอบบัญชีที่กำหนดไว้ การจัดทำกระดาษทำการ
และการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

ผลการศึกษา พบว่า สหกรณ์มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบเหมาะสมตามขนาดของสหกรณ์ คณะกรรมการของสหกรณ์มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและการดำเนินงาน
มีระบบการควบคุมภายในเหมาะสม ในด้านการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูป แบ่งเป็นธุรกิจ
ดังนี้ ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ และ
ข้าวเปลือกข้าวขาว รวบรวมข้าวสด และข้าวเปลือกแห้ง ส่วนธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก แบ่งเป็น 2 พันธุ์ข้าว

คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว มีโกดังและไซโลจัดเก็บสินค้า โดยมีการทดสอบการยุบตัวของข้าวเปลือก ปีละ 1 ครั้ง มีการอนุมัติตัดการยุบตัวในที่ประชุมคณะกรรมการครบถ้วน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ยังมี จุดอ่อนในด้านการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การจัดทำเอกสาร ประกอบรายการรับ-จ่ายข้าวเปลือกและสินค้าสำเร็จรูปไม่เรียบร้อย การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน และผู้ปฏิบัติงานขาดการสอบทานงานระหว่างกัน ส่วนในด้านการผลิต การชั่งข้าวเปลือกเพื่อนำเข้าเครื่อง สีข้าวมีความไม่แน่นอน ผู้ปฏิบัติงานอาศัยความเคยชินขาดความระมัดระวังรอบคอบ การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบยังไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร

ผลการศึกษาด้านการตรวจสอบธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูป กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 พบว่า ผู้จัดทำผลงานสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน การสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด จากผลการศึกษา การตรวจสอบธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูป ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสามารถนำไปใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการสหกรณ์ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริการจัดการธุรกิจ รวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวเปลือก ให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน กำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ ฝ่ายมีความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการสอบทานงานระหว่างกัน มีการจัดเก็บ สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการเบิกจ่าย และมีการบำรุงดูแลรักษา เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตอยู่เสมอ เนื่องจาก ในกระบวนการแปรรูปข้าวเปลือก มีวัตถุดิบเป็นสินค้าเกษตรที่เสี่ยงต่อการยุบตัว อาจส่งผลทำให้ต้นทุน ข้าวเปลือกที่แปรรูปมีต้นทุนสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสหกรณ์ในภาพรวม และใน ด้านผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ควรพิจารณาวางแผนการสอบบัญชี กำหนดแนวการสอบบัญชี ให้สอดคล้อง กับผลการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบบัญชี ที่น่าเชื่อถือและ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีควรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในด้าน ต่างๆ และหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อให้มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

บทคัดย่อ

- ชื่อเรื่อง** การพัฒนาทักษะการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร EWP (Electronic Working Paper) ให้กับผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
- โดย** นางรศพร โภคเกษา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 220 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 220 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
- ปี** พ.ศ. 2567

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้สอบบัญชีด้านการตรวจสอบบัญชีและการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งในปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอบบัญชีอย่างครบวงจร และได้นำโปรแกรมระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ EWP (Electronic Working Papers) ประกอบด้วย 5 โมดูล ดังนี้ 1. TeamRisk สำหรับประเมินความเสี่ยงขององค์กรและงานสอบบัญชี 2. TeamSchedule สำหรับจัดตารางเวลางานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชี 3. Team EWP สำหรับการวางแผนงานสอบบัญชี บันทึกงานสอบบัญชี 4. Team TEC สำหรับบันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทำงานสอบบัญชี 5. TeamCentral สำหรับแสดงภาพรวมและรายละเอียดของงานสอบบัญชีให้กับผู้บริหารในการติดตามผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบที่เกิดขึ้นในแต่ละงานสอบบัญชี โปรแกรมดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมทั้งช่วยลดปริมาณกระดาษและพื้นที่ในการจัดเก็บเล่มกระดาษทำการได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม EWP (Electronic Working Papers) ได้ทุกที่ทุกเวลา

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม EWP (Electronic Working Papers) ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการใช้งานของโปรแกรมโดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. TeamRisk สำหรับประเมินความเสี่ยงขององค์กรและงานสอบบัญชี
2. TeamSchedule สำหรับจัดตารางเวลางานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชี
3. Team EWP สำหรับการวางแผนงานสอบบัญชี บันทึกงานสอบบัญชี
4. Team TEC สำหรับบันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการงานสอบบัญชี
5. TeamCentral สำหรับแสดงภาพรวมและรายละเอียดของงานสอบบัญชี
ให้กับผู้บริหารในการติดตามผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละงานสอบบัญชี

ในการใช้โปรแกรมห้ดังกล่าวทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีรวดเร็วมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น โดยใช้เวลาและบุคลากรลดลง เป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งเพิ่มทักษะในการระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ที่ถูกต้องของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี